

RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2019

(Tiếp theo trang 1)



biển chế và vũ khí tự tạo. LLVT tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện; phấn đấu các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu, từ 70 - 75% khá, giỏi. Quá trình tổ chức huấn luyện bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Đối với Công an tỉnh thực hiện tốt khẩu hiệu "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; tăng cường công tác huấn luyện gắn với xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao... LLVT toàn tỉnh huấn luyện từ ngày 1/3 đến 15/12/2019. Ngày sau lễ phát động đợt thi đua đặc biệt hướng đến kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và địa phương, đại diện chỉ huy các lực lượng, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua; duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ LLVT

tỉnh tham quan mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện của cơ quan Bộ CHQS tỉnh và khối LLVT huyện, thành phố; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia chương trình "Ngày chạy thể thao CISM" do Hội đồng thể thao quân sự thế giới phát động và "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân". Sáng ngày 1/3, huyện Tiên Hải tổ chức ra quân huấn luyện LLVT và phát động thi đua "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, Thi đua giành 3 nhất". Tại buổi ra quân, lực lượng vũ trang huyện Tiên Hải đã được quán triệt các nội dung, chương trình tổ chức huấn luyện nhằm nâng cao sức chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tổ chức huấn luyện tại các địa phương được chia làm 4 đợt, 10 cụm xã. Các nội dung được chú trọng là huấn luyện bơi, vượt vật cản, võ chiến đấu tay không, rèn luyện nâng cao sức bền và khả năng cơ động của các lực lượng chiến đấu trong mọi điều kiện, môi trường, thời tiết, làm chủ vũ khí, trang thiết

bị mới... Đợt ra quân huấn luyện lần này LLVT huyện Tiên Hải phấn đấu các nội dung kiểm tra đạt 100% yêu cầu, có trên 75% đạt khá, giỏi trở lên và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị quân sự trong huấn luyện. Sáng ngày 1/3, huyện Vũ Thư tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Năm 2019, Vũ Thư có trên 700 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên của 16 đơn vị tự vệ và 30 xã, thị trấn tham gia đợt huấn luyện. Đối với lực lượng thường trực, thời gian huấn luyện từ 4 - 5 ngày/tháng, liên tục từ ngày 1/3 - 31/12/2019 với các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện chiến thuật và kỹ thuật chiến đấu, đấu bộ binh. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm thời gian huấn luyện đạt từ 7 - 15 ngày/năm, triển khai từ ngày 1/3 - 30/9/2019; nội dung huấn luyện tập trung giáo dục chính trị, pháp luật; huấn luyện quân sự; huấn luyện diễn tập hội thi, hội thao. Trong quá trình huấn luyện, huyện quán triệt các đơn vị, địa phương thực hiện theo phương pháp xoay vòng xen kẽ kết hợp cả lý thuyết và thực hành, trong đó thực hành là chính; bảo đảm đủ từ

90 - 100% quân số, chấp hành nghiêm điều lệnh, chủ động chuẩn bị tốt bài giảng giáo án, mô hình, học cụ, thao trường bãi tập để đạt hiệu quả huấn luyện cao. Tại lễ ra quân huấn luyện, huyện Vũ Thư phát động 100% cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên tích cực hưởng ứng đợt cao điểm thực hiện các phong trào thi đua. Đại diện khối thi đua cơ quan Ban CHQS huyện và 46 đơn vị tự vệ, lực lượng dân quân tự vệ, trở lên, mỗi cơ quan, đơn vị, phần đông ký giao ước thực hiện thắng lợi đợt thi đua với kết quả cao nhất. Các đại biểu đã tham quan trưng bày mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện năm 2019; cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên đã tham gia chạy khoảng 6.000m hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Sáng ngày 1/3, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất". Năm 2018, LLVT huyện Quỳnh Phụ đã khắc phục mọi khó khăn, xây dựng và hoàn

thành thực hành đúng, đủ nội dung huấn luyện. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 90%. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó, lực lượng thường trực đạt trên 80% khá, giỏi. Ban CHQS huyện được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng". Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Quỳnh Phụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện kỷ niệm đấu. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của quân đội và đơn vị. Phấn đấu 100% quân số lực lượng thường trực huấn luyện đúng nội dung, thời gian quy định, 100% các nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, có 75% khá, giỏi trở lên, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng 1 công trình, sản phẩm có ý nghĩa lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019). Tại buổi lễ, các đơn vị đã tham gia ký kết giao ước đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất" năm 2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp khẩn bàn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Ủy viên Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 6 xã của 3 huyện gồm: Đông Đô, Tây Đô, Duyên Hải (Hưng Hà), Lỗ Giang (Đông Hưng) và An Dục, Đông Hải (Quỳnh Phụ). Tổng số lợn đã tiêu hủy đến 16 giờ ngày 28/2 là 613 con lợn (tổng trọng lượng lợn tiêu hủy 37.245,4kg) của 54 hộ. Để thực hiện công tác phòng, chống dịch, các cấp, các ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp theo kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi trên thế giới và trong nước cộng với thời tiết những ngày qua bất lợi: rét, mưa, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển lây lan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, tình hình dịch bệnh có nguy cơ phát sinh và diễn rộng ở trong tỉnh nên không được áp dụng quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chuyên môn kỹ thuật và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống và những khó khăn, vướng mắc trong công tác dập dịch, phòng, chống bệnh lây lan ra diện rộng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương trong triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian qua. Để thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống dịch thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, các tầng lớp nhân dân cần thống nhất nhận thức đầy đủ dịch bệnh rất nguy hiểm và phải vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong việc phát hiện bệnh dịch, tiêu hủy lợn chết, tiêu độc, khử trùng tại nơi có dịch và vùng chôn có dịch; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ lợn tại vùng có dịch và vùng uy hiếp xảy ra dịch. Các huyện, thành phố cần nắm chắc tình hình đàn lợn từ số hộ chăn nuôi đến số đàn lợn trên địa bàn để chủ động công tác phòng, chống dịch phát sinh. Các phương tiện thông tin đại chúng và cả hệ thống chính trị cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, các tầng lớp nhân dân từ đó tích cực, trách nhiệm cao trong phòng, chống dịch. Kiên quyết không để tình trạng tiêu hủy lợn chết tự do, không để xảy ra hiện tượng vứt lợn chết trên sông, ngòi, ao, hồ, đấm dấm tới nguồn bệnh lây lan ra diện rộng. Đối với các địa phương, bên cạnh nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn, khi phát hiện có dịch phải khẩn trương tổ chức tiêu hủy lợn theo đúng quy trình, quy định và thủ tục tiêu độc, khử trùng triệt để tại nơi có dịch và vùng lân cận. Các xã xây ra dịch, nhanh chóng thành lập các chốt kiểm dịch động vật để phòng ngừa vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn từ trong vùng dịch ra ngoài và từ ngoài vào vùng dịch. Kiểm soát chặt chẽ sự di biến động đàn lợn và ngừng hoạt động giết mổ, vận chuyển sản phẩm lợn ra ngoài.

Nhằm tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chưa có dịch cần chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó từ cấp huyện tới cấp xã; chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, hóa chất, đồng thời tuyên truyền, vận động người chăn nuôi tự phòng, chống, bảo vệ vật nuôi theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Ban Chỉ đạo của tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, chỉ đạo toàn tỉnh ra quân thực hiện tuần lễ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng từ ngày 2/3; tổ chức họp với các chủ trang trại, gia trại, người chăn nuôi để tuyên truyền, thống nhất nhận thức, phổ biến kiến thức phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi để họ tự phòng, chống và phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý bệnh dịch kịp thời, hiệu quả. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu, xây dựng kịch bản ứng phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Các cấp, các ngành phải tuân thủ đúng các quy định, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch, vào cuộc quyết liệt đồng bộ để bệnh dịch tả lợn châu Phi lan ra diện rộng trên địa bàn và cũng cần tăng cường tránh ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Ngay sau cuộc họp này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cần triển khai ngay các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo các nội dung chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chức năng.

KHẮC DUẤN

KỶ NIỆM 25 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

hỗ trợ sửa nhà cho các hội viên là gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng với số tiền 2 triệu đồng; thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 12 triệu đồng. Đặc biệt, phát huy tinh thần tương thân tương ái, các hội viên đã chung tay ủng hộ gần 95 triệu đồng cho quỹ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại hai tỉnh; ủng hộ quỹ vì người nghèo 15 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận những hoạt động tích cực của Hội trong thời gian qua, mong muốn tiếp tục công cố, phát triển, tập hợp và đoàn kết các hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tích cực học tập, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ...

(Tiếp theo trang 1)

đồng thời, hướng dẫn tổ chức, cá nhân vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn xuất phát từ vùng an toàn đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi không đi qua vùng có dịch, vùng bị uy hiếp và vùng đệm đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tập trung duy trì hoạt động của chốt 24/24 giờ trong ngày, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm quy định về kiểm dịch động vật và phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Kiên quyết không để bất cứ một trường hợp nào vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn từ ngoài vào địa bàn nếu không có đủ điều kiện cho phép và vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trong vùng dịch ra ngoài nhằm tránh phát sinh, lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ trực tại các chốt thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Trong quá trình hoạt động của các chốt, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn để xem xét xử lý và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi có hiệu quả.